

**GÓP Ý VÀO DỰ THẢO...**

(Tiếp theo trang 1)

3 đột phá phát triển trong nhiệm kỳ tới.

Tham gia đóng góp ý kiến, các đại biểu đánh giá dự thảo Báo cáo chính trị được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX chuẩn bị công phu, toàn diện, nghiêm túc, đáp ứng yêu cầu Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị; cơ bản thống nhất với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và năm 2045. Các đại biểu cũng đồng ý kiến vào chủ đề của Đại hội; đề nghị khi đánh giá kết quả đạt được của Thái Bình trong nhiệm kỳ qua cần căn cứ vào mục tiêu đề ra từ đầu nhiệm kỳ, so sánh với các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Hồng và cả nước; chỉ rõ những tồn tại, hạn chế ở từng lĩnh vực, trên cơ sở đó hoạch định đúng phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển cho nhiệm kỳ tới, bảo đảm khả thi hơn. Trong dự thảo Báo

cáo chính trị cần đánh giá đúng bối cảnh tình hình trong những năm tới, nhất là tác động của dịch Covid-19, nghiên cứu kỹ các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương để xác định các chỉ tiêu phấn đấu giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh bảo đảm tính khả thi, thực chất hơn; chú trọng các lĩnh vực, những ngành Thái Bình có lợi thế; bổ sung và làm sâu sắc hơn giải pháp thu hút nhà đầu tư chiến lược vào Khu kinh tế Thái Bình, phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới; chú trọng giải pháp đẩy mạnh liên kết vùng đón làn sóng đầu tư mới sau dịch Covid-19; coi trọng công tác đào tạo nghề, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào các lĩnh vực. Đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy

viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đánh giá cao những thành tựu Thái Bình đạt được trong những năm qua, nhất là trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, dự thảo Báo cáo chính trị của tỉnh cần phân tích, đánh giá sâu sắc hơn nữa tác động của dịch Covid-19 đến việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xác định đúng vị trí của Thái Bình trong mối quan hệ với các tỉnh trong khu vực và cả nước để hoạch định rõ đường hướng, chiến lược phát triển của tỉnh trong những năm tới.

Đồng chí Trưởng ban Kinh tế Trung ương cũng cơ bản thống nhất với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu Thái Bình xếp ra trong 5 năm tới. Tuy nhiên, với tinh thần xuyên suốt về phát triển nông nghiệp, thời gian tới Thái Bình cần coi trọng hơn nữa lĩnh vực "tâm công" nhưng phải phát triển theo hướng mới, bền vững, hiệu quả hơn. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông

thôn mới kiểu mẫu gắn với đô thị hóa; phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa để có sản phẩm chất lượng tốt, giá trị gia tăng cao; chú trọng chuyển dịch lao động từ lĩnh vực nông nghiệp sang lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ nhằm nâng cao đời sống và thu nhập cho người dân nông thôn.

Trong lĩnh vực công nghiệp, Thái Bình cần đặc biệt quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông, nhất là các tuyến giao thông kết nối với các tỉnh trong khu vực nhằm tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư. Đánh giá rõ những điều kiện, tiềm năng, lợi thế trong lĩnh vực công nghiệp nhưng phải đặt trong mối liên hệ với các tỉnh trong khu vực để đánh giá chính xác Thái Bình xếp ở thứ bậc nào, từ đó xác định các ngành nghề, lĩnh vực phát triển phù hợp mang lại giá trị gia tăng cao; trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghiệp, gắn phát triển kinh tế biển với xây dựng Khu kinh tế Thái Bình. Cùng với đẩy mạnh phát

triển kinh tế - xã hội, Thái Bình cần đặc biệt chú trọng xây dựng, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và chính quyền các cấp, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, từ đó tạo sự đồng thuận và huy động được sức mạnh của nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Trưởng ban Kinh tế Trung ương đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình lựa chọn tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu để hoàn thiện một bước nữa dự thảo Báo cáo chính trị của tỉnh.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phân tích, làm rõ hơn các nội dung trong dự thảo Báo cáo chính trị đồng thời trân trọng tiếp thu ý kiến của đồng chí Trưởng ban Kinh tế Trung ương và các đại biểu để hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị, trình Bộ Chính trị cho ý kiến trong thời gian tới.

**THỰC HIỆN QUY TRÌNH GIỚI THIỆU...**

(Tiếp theo trang 1)

quản lý, phụ trách. Có năng lực dự báo, xử lý, ứng phó kịp thời, hiệu quả những tình huống đột xuất, bất ngờ; có khả năng làm việc độc lập. Có tố chất, năng lực lãnh đạo, quản lý cấp chiến lược; có hoài bão, khát vọng đổi mới vì dân, vì nước; đã kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở các

chức vụ lãnh đạo chủ chốt cấp dưới trực tiếp và tương đương.

Tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (bước 1 của quy trình), trên cơ sở phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và nguồn nhân sự đã được Bộ Chính trị thông qua, Ban Thường

vụ Tỉnh ủy thảo luận, giới thiệu Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ứng cử Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (bước 2 của quy trình), trên cơ sở phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và nguồn nhân sự đã được Bộ

Chính trị thông qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận, giới thiệu Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ứng cử Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bằng hình thức bỏ phiếu kín. Toàn bộ phiếu được niêm phong gửi về Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII của Đảng.

Cũng tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bỏ phiếu

nhất trí thông qua điều chỉnh lại cơ cấu Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chức danh Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh thành Chánh Văn phòng UBND tỉnh do việc chia tách Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh thành Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.

**TỪNG ĐỊA PHƯƠNG...**

(Tiếp theo trang 1)

Covid-19, trong đó 400 bệnh nhân đã điều trị khỏi, 449 bệnh nhân đang điều trị, 17 bệnh nhân đã tử vong. Hiện 70 đơn vị trên cả nước đã được Bộ Y tế cho phép thực hiện xét nghiệm Covid-19. Theo nhận định của ngành Y tế, ổ dịch tại Đà Nẵng đang từng bước được kiểm soát, đã hạn chế được việc lây lan rộng ra cộng đồng, số trường hợp nhiễm mới ghi nhận giảm trong những ngày gần đây. Dù dịch bệnh có bản được kiểm soát nhưng có thể xuất hiện các bệnh nhân nhiễm rải rác trong cộng đồng.

Tại cuộc họp, các bộ, ngành đã báo cáo kết quả tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT, kết quả

cài đặt ứng dụng Bluezone, việc đưa công dân về nước... Các tỉnh, thành phố cũng báo cáo tình hình dịch và các biện pháp triển khai phòng, chống dịch tại địa phương.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của các bộ, ngành, địa phương, đơn vị trong công tác phòng, chống dịch, trong đó ngành Y tế và một số địa phương có bệnh nhân nhiễm Covid-19 đã nỗ lực khoanh vùng dập dịch, xét nghiệm nhanh trên diện rộng, cách ly tập trung kịp thời. Nhấn mạnh dịch vẫn đang diễn biến phức tạp, nguy cơ lây nhiễm trong

cộng đồng cao, đòi hỏi sự quyết tâm hơn nữa của cả hệ thống chính trị, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm các giải pháp của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, không được phép lơ là, chủ quan. Các cơ quan truyền thông từ trung ương tới địa phương phải đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong phòng, chống dịch, không chủ quan nhưng cũng không hoang mang trước dịch bệnh.

Đề nghị các địa phương thành lập các tổ tuyên truyền, giám sát cộng đồng "đi từng ngõ, gõ từng nhà", phát hiện những trường hợp nghi nhiễm có biện pháp xử lý kịp thời, Thủ tướng cũng nhấn mạnh tinh

thần kiên quyết khoanh vùng dập dịch và giãn cách xã hội ở khu vực có dịch trong cộng đồng cũng như phải thực hiện được mục tiêu kép trong lúc toàn cầu gặp khó khăn, yêu cầu từng địa phương phải nghiên cứu vừa có chiến lược phòng, chống dịch hiệu quả vừa có giải pháp phát triển kinh tế, thực hiện tốt mục tiêu kép; để bảo vệ cảnh quan nhưng không để ảnh hưởng lớn đến cuộc sống người dân; tổ chức tốt cơ sở cách ly dân sự. Các tỉnh, thành phố nên đánh giá mức độ rủi ro từng khu vực trong một địa phương để có biện pháp phù hợp, tránh phong tỏa diện rộng trong thời gian dài gây tác động tiêu cực tới tâm lý, đời sống người dân. Ngoài ra, các địa phương cần phải quản lý tốt rác thải y tế. Bộ Y tế tiếp tục phát huy

việc điều phối phương tiện, năng lực xét nghiệm, vật tư, nhân lực, chuyên môn cho các địa phương; chỉ đạo mở rộng việc xét nghiệm, nghiên cứu việc xét nghiệm theo yêu cầu và đẩy nhanh việc nghiên cứu, sản xuất vắc-xin. Các bệnh viện xây dựng kế hoạch, chủ động về cơ sở vật chất, nhân lực ứng phó với các tình huống của dịch bệnh; trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ chống dịch, không để lây nhiễm chéo cho cán bộ y tế, lây nhiễm trong bệnh viện.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các ngành, địa phương tăng cường phối hợp, tiếp tục tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các tuyến biên giới. Các bộ liên quan nghiên cứu, báo cáo Chính phủ việc đưa công dân ở nước ngoài về nước.

**THÁI THUY...**

(Tiếp theo trang 1)

giảm nghèo trên địa bàn huyện đạt được nhiều kết quả. Năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện là 3,15%, giảm 0,33% so với năm 2018; tỷ lệ hộ cận nghèo 3,0%, giảm 0,26% so với năm 2018. Việc thực hiện các chính sách bảo trợ xã hội được huyện phối hợp với các cấp, các ngành triển khai đầy đủ, kịp thời. Công tác tiếp nhận, thẩm định, xét duyệt hồ sơ và quản lý đối tượng bảo đảm theo quy định. Việc chi trả hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 được các địa phương trên địa bàn huyện tiến hành kịp thời, đầy đủ, không xảy ra khiếu kiện.

Qua kiểm tra, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ghi nhận nỗ lực của huyện Thái Thụy trong công tác phối hợp và thực hiện chính sách giảm nghèo và trợ giúp xã hội đồng thời chỉ ra một số hạn chế, đề nghị Ban Chỉ đạo giảm nghèo huyện tích cực chỉ đạo, đôn đốc, rà soát để tất cả người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội đều được hưởng đầy đủ các chính sách của Nhà nước và của tỉnh, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

**SỞ TƯ PHÁP Đẩy mạnh triển khai đề án liên thông các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch**

Thực hiện kế hoạch năm 2020, thời gian qua Sở Tư pháp đã phối hợp với phòng tư pháp các huyện Tiên Hải, Vũ Thư, Kiến Xương, Đông Hưng tổ chức tuyên truyền, giới thiệu về liên thông các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch cho trên 2.000 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ, công chức xã, đại diện các ban, ngành, đoàn thể và hội phụ nữ của 15 xã thuộc 4 huyện trên.

Theo đó, Sở Tư pháp giới thiệu những nội dung cơ bản về nguyên tắc phối hợp trong triển khai liên thông các thủ tục hành chính, trách nhiệm cấp số định danh cá nhân cho trẻ em khi đăng ký khai sinh theo đúng quy định của Luật Căn cước công dân, Luật Hộ tịch. Đồng thời, giải thích cho người dân biết về trách nhiệm của bản thân trong việc phối hợp với cơ quan nhà nước định chính, sửa đổi, bổ sung thông tin còn thiếu hoặc chưa chính xác phục vụ cho việc cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; góp phần sớm hoàn thành Đề án 896, tạo bước đột phá trong quản lý dân cư, chuyển từ hồ sơ giấy sang hồ sơ điện tử qua ứng dụng công nghệ thông tin. Mặt khác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư còn là cơ sở dữ liệu dùng chung, kết nối với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các bộ, ngành, địa phương giúp nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến.

Ngoài ra, Sở Tư pháp còn phổ biến nội dung Kế hoạch số 51/KH-UBND, ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh về triển khai đề án tổng thể đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2020 (Đề án 896); sự phối hợp của ngành Tư pháp và ngành Công an trong việc triển khai cấp số định danh cá nhân cho trẻ em khi đăng ký khai sinh theo đúng quy định của Luật Căn cước công dân, Luật Hộ tịch. Đồng thời, giải thích cho người dân biết về trách nhiệm của bản thân trong việc phối hợp với cơ quan nhà nước định chính, sửa đổi, bổ sung thông tin còn thiếu hoặc chưa chính xác phục vụ cho việc cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; góp phần sớm hoàn thành Đề án 896, tạo bước đột phá trong quản lý dân cư, chuyển từ hồ sơ giấy sang hồ sơ điện tử qua ứng dụng công nghệ thông tin. Mặt khác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư còn là cơ sở dữ liệu dùng chung, kết nối với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các bộ, ngành, địa phương giúp nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến.

**ĐAM THU**  
(Sở Tư pháp)

**BAN CHQS HUYỆN VŨ THƯ Tổ chức hội thi lái xe mô tô an toàn**

Sáng ngày 12/8, Ban CHQS huyện Vũ Thư tổ chức hội thi lái xe mô tô an toàn.



Các thí sinh tham dự phần thi thực hành lái xe an toàn.

Tham gia hội thi có 68 thí sinh là cán bộ, chiến sĩ, nhân viên của đơn vị. Nội dung thi gồm 2 phần: lý thuyết và thực hành. Trong phần thi lý thuyết, các thí sinh trả lời 20 câu hỏi liên quan đến sát hạch lái xe mô tô hạng A1. Tại phần thi thực hành, các thí sinh thực hành lái xe mô tô trên sơ đồ. Ban tổ chức chấm điểm và đã lựa chọn 5 cá nhân có thành tích cao nhất để tham gia hội thi cấp trên.

Thông qua hội thi góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng lái xe an toàn cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên của Ban CHQS huyện, từ đó tham gia giao thông an toàn, bảo vệ tính mạng, sức khỏe của bản thân và cộng đồng.

**QUYNH LƯU**

**CÔNG AN HUYỆN THÁI THUY Tạm giữ đối tượng chém người tại quán karaoke**

Công an huyện Thái Thụy cho biết, đơn vị đã tạm giữ đối tượng liên quan đến vụ xô xát làm nhiều người bị thương tại quán karaoke Bảo Vinh, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy vào đêm ngày 6/8/2020 để phục vụ công tác điều tra.

Theo đó, khoảng 21 giờ ngày 6/8/2020, tại quán karaoke Bảo Vinh có nhóm thanh niên gồm: Lê Mạnh Vũ, sinh năm 1993; Trương Thiên Dũng, sinh năm 1999; Đặng Hồng Sơn, sinh năm 2001; Trần Văn Nam, sinh năm 1990; Hoàng Phú Hải, sinh năm 1993 cùng 4 người khác đều trú quán ở thành phố Hải Phòng hát karaoke tại phòng vip 1. Khoảng 1 tiếng sau, nhóm thanh niên trên thanh toán tiền cho anh Phạm Việt Thành, sinh năm 1981 là chủ quán thì xảy ra xô xát. Thấy vậy, Phạm Văn Sự, sinh năm 1989, trú tại xã Tân Hòa, huyện Thái Thụy là nhân viên của quán đã dùng dao mèo tấn công nhóm thanh niên trên, hậu quả 4 người bị thương, riêng anh Dũng bị thương nặng ở cánh tay phải.

Công an huyện Thái Thụy đã tạm giữ hình sự đối tượng cố ý gây thương tích, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Đây là thời điểm tạm dừng hoạt động các quán karaoke trên địa bàn tỉnh để phòng, chống dịch Covid-19, tuy nhiên quán karaoke Bảo Vinh vẫn không chấp hành; vì vậy, các cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

**P.V**

**ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG SỐ 6 Tăng cường đấu tranh phòng, chống gian lận thương mại**

Tại thành phố Thái Bình, lưu lượng hàng hóa luân chuyển khá lớn, vì vậy việc tập trung kiểm tra, kiểm soát thị trường có ý nghĩa rất quan trọng trong việc quản lý, bình ổn thị trường. Thời gian qua, Đội Quản lý thị trường số 6 đã có nhiều nỗ lực làm tốt công tác này.



Đội Quản lý thị trường số 6 kiểm tra hoạt động kinh doanh để dùng học tập trên địa bàn thành phố Thái Bình.

địa phương tiến hành kiểm tra 228 lượt, xử lý 81 vụ vi phạm, phạt tiền nộp ngân sách nhà nước trên 169 triệu đồng. Trong đó, đã buộc tiêu hủy 500 chai nước rửa tay khô OSAM CICO với tổng trị giá hàng hóa

gần 20 triệu đồng, xử phạt đơn vị vi phạm hành chính 40 triệu đồng; buộc tiêu hủy tại chỗ 287 sản phẩm mỹ phẩm nhập lậu trị giá gần 19 triệu đồng, xử phạt cửa hàng vi phạm hành chính 5 triệu đồng. Phối hợp thực hiện

công tác bình ổn thị trường, quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19, Đội đã quán triệt toàn thể cán bộ triển khai thực hiện nghiêm văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành, phối hợp tuyên